

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)**

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล			
<p>1. สร้างระบบการควบคุม ตรวจสอบให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในทุกระดับบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>1. การประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร</p> <p>2. โครงการอธิการบดี / ผู้บริหารคณะ พบ นักศึกษา</p> <p>3. การกำหนดมาตรการในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม</p>	<p>- สำนัก งาน ส ภ มหาวิทยาลัย</p> <p>- กองกิจการนักศึกษา , กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์, กองบริหารศูนย์รังสิต, กองบริหารศูนย์ลำปาง , คณะ , สถาบัน</p> <p>- กองนิติการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>https://tu.ac.th/uploads/O38-32.pdf</p> <p>ดำเนินการแล้ว</p> <p>http://www.pbic.tu.ac.th/2020/05/19/meet-the-dean-3/</p> <p>https://www.facebook.com/lawturaingsit/photos/ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ-ศูนย์รังสิต-ศูนย์ลำปาง-หลักสูตรอินเตอร์-ภาคป/2442303242538566/</p> <p>อยู่ในระหว่างการดำเนินการ (ระเบียบอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)</p> <p>https://tu.ac.th/uploads/ita-tu/pdf/O47.pdf</p>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต			
<p>1. สร้างกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในป้องกัน</p>	<p>1. การดำเนินนโยบาย No Gift Policy</p> <p>2. โครงการ “บัตรแจ้งการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง”</p> <p>3. การใช้บัตรเครดิตราชการ</p>	<p>- รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต</p> <p>- สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย</p> <p>- กองคลัง</p>	<p>ดำเนินการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2562</p> <p>https://tu.ac.th/uploads/O38.pdf</p> <p>ดำเนินการจัดทำบัตรแจ้งการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ</p> <p>https://tu.ac.th/uploads/O38-1.pdf</p> <p>นำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้บัตรเติมน้ำมันราชการและบัตรเครดิต</p>

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
<p>การทุจริตคอร์รัปชัน และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>3. สร้างระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>4. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส</p>	<p>4. การกำหนดมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>5. การพัฒนาระบบและกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต</p> <p>6. การส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างโปร่งใส</p>	<p>- กงนิตการ</p> <p>- กงนิตการ , สทส.</p> <p>- งานสื่อสารองค์กร , สทส.</p>	<p>ราชการเพื่อลดการถือเงินสดในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่โปร่งใส</p> <p>อยู่ในระหว่างการดำเนินการ (ระเบียบอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)</p> <p>https://tu.ac.th/uploads/ita-tu/pdf/O47.pdf</p> <p>ดำเนินการสร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>https://tu.ac.th/appeal</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลด้านความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>https://tu.ac.th/ita-2563</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างระบบการคุ้มครองการวัดผล และการสร้างผลงานทางวิชาการ ให้สุจริตและโปร่งใส</p>			
<p>1. สร้างกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการสอบวัดผล</p> <p>2. สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือผลทางทางวิชาการอื่น)</p> <p>3. รณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างงาน</p>	<p>1. การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการสอบ</p> <p>2. การนำระบบ MyCat มาใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์</p> <p>3. การนำระบบการตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้ในการ</p>	<p>- กองกิจการนักศึกษา , สำนักงานทะเบียนนักศึกษา</p> <p>- กองบริหารงานวิชาการ , หอสมุดแห่ง มธ.</p> <p>- กองบริหารงานวิชาการ , TU- RAC, คณะ, สำนักสถาบัน</p>	<p>อยู่ในระหว่างการดำเนินการ</p> <p>ให้บริการโปรแกรม Mycat ผ่านเว็บไซต์</p> <p>https://library.tu.ac.th/th/apps-tools/mycat</p> <p>- บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ</p>

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
วิชาการอย่างสุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรมทางวิชาการ	ตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัย 4. โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างงานวิชาการอย่างสุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรมทางวิชาการ	- กองบริหารงานวิชาการ , TU- RAC	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านเว็บไซต์ http://203.131.208.133/Plagiarism/ - ให้บริการโปรแกรม Turnitin ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ https://library.tu.ac.th/th/academic-support/plagiarism-checker-turnitin อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทุกกระดับ 2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล	1. โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล 2. โครงการจัดการเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. โครงการจัดกิจกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการ	- สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย - สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย - สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
---	--	---	---

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการตามแผน
	<p>ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล (ร่วมกับนักศึกษา)</p> <p>4. โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>5. การจัดทำหนังสือ “สาส์นนิติการ”</p>	<p>- สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย</p> <p>- กองนิติการ</p>	<p>อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการแล้ว http://bit.ly/30gfi8x</p>